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(ร่าง) 
รายงาน 

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร 
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเท่ียวและบริการ 

เรื่อง : ข้อเสนอแนะการปฏิรูปอ้อย 
วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจเก่ียวข้องท้ังในอุตสาหกรรมทําน้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
แปรรูป ท้ังจากน้ําอ้อยและเศษซากจากการผลิตน้ําตาลท้ังในอุตสาหกรรมทําเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมไบโอ
พลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น 
การผลิตเอทานอลและการนํากากอ้อยไปผลิตพลังงานไฟฟ้า ในปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ว่าการผลิตน้ําตาลทราย
ของโลกประมาณ ๑๘๓.๗๕ ล้านตัน ในจํานวนนี้เป็นการส่งออกอยู่ท่ี ๕๘.๐๗ ล้านตัน โดยในช่วง ๗ ปีท่ีผ่าน
มา มีการขยายตัวร้อยละ ๒.๖๔ ต่อปี  

ประเทศท่ีผลิตน้ําตาลสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ บราซิลสัดส่วนเท่ากับร้อยละ ๒๑.๕๐% รองลงมา 
อินโดนีเซียร้อยละ ๑๔.๗๕% สหภาพยุโรปร้อยละ ๙.๖๓% จีนร้อยละ ๗.๒๑% และไทยร้อยละ ๖.๖๓% แต่
ถ้าเปรียบเทียบจากปริมาณการส่งออก ประเทศบราซิลมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดของโลกท่ีร้อยละ ๔๔.๐๕% 
รองลงมาได้แก่ ประเทศไทยร้อยละ ๑๕.๓๙ โดยสถานการณ์ราคาน้ําตาลทรายดิบในตลาดโลกช่วงท่ีผ่านมามี
แนวโน้มแกว่งตัวไปตามสภาวะการผลิตและการบริโภค 

กรณีประเทศไทยรายได้และมูลค่าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลท้ังระบบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลเป็นอันดับสองของโลก มีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยประมาณ 
๑๐.๐๗ ล้านไร่ สามารถผลิตอ้อยได้ท้ังสิ้นประมาณ ๑๐๓.๖๗ ล้านตัน เก่ียวข้องกับเกษตรกรมากกว่า 
๓๐๙,๘๒๑ ครัวเรือน เก่ียวข้องกับแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า ๑.๒ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ มี
โรงงานผลิตน้ําตาลทรายเปิดดําเนินการประมาณ ๕๑ โรงงาน สามารถผลิตน้ําตาลทรายรวมกันได้ประมาณ 
๑๑.๒๙ ล้านตัน เป็นการส่งออก ๘.๘๒ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๒ ท่ีเหลือเป็นการบริโภค
ภายในประเทศประมาณ ๒.๔๗ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๗ ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นการบริโภคประมาณ 
๑.๔๓ ล้านตัน และจําหน่ายผ่านโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปซ่ึงต้องใช้น้ําตาลประมาณ ๑.๐๔ ล้านตัน  

การส่งออกน้ําตาลทรายของไทยในปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๘.๘๒ ล้านตัน มูลค่า ๘๗,๙๔๒.๔ ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ ๒.๘๖ ซ่ึงราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง กอปรท้ังเศรษฐกิจโลกมี
การชะลอตัวทําให้ราคาการส่งออกน้ําตาลทรายลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ ซ่ึงขยายตัวติดลบสูง



ดร.ธนิต  โสรตัน์ ๒/๑๖ 

   www.tanitsorat.com 

ถึงร้อยละ -๓๐.๐๙ และเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘ ราคายังมีการแกว่งตัวทําให้การส่งออกขยายตัวได้
เพียงร้อยละ ๑.๗๒  

อนาคตของอ้อยยังถือเป็นพืชท่ีมีศักยภาพ โดยองค์การอาหารและเกษตร (FAO) คาดการณ์ว่าในอีก 
๕ ปีข้างหน้า ความต้องการน้ําตาลทรายจะเพ่ิมข้ึนประมาณ ๓๗ ล้านตัน ในจํานวนนี้ประมาณว่ามีประเทศท่ี
ต้องนําเข้าน้ําตาลทรายเพ่ิมมากข้ึน ๑๕-๑๘ ล้านตัน ซ่ึงประเมินว่าการส่งออกน้ําตาลทรายของไทยในปี 
๒๕๖๓ จะเพ่ิมข้ึนถึง ๒.๘๘ ล้านตัน หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๓.๘ ของตัวเลขการส่งออกในปัจจุบัน ซ่ึง
จะทําให้มีผลผลิตจากกากน้ําตาลและเศษซากของต้นอ้อยเพ่ิมมากข้ึนโดยประเมินว่าจะมีกากน้ําตาลทราย
ประมาณ ๗.๕ ล้านตัน สามารถผลิตเป็นเอทานอลได้ ๕.๓๘ ล้านตัน ชานอ้อยเพ่ิมข้ึน ๕๓.๒๐ ล้านตัน 
สามารถนําไปผลิตเพ่ือเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ ๔,๐๐๐ MW  

ดังนั้นอ้อยจึงยังคงเป็นพืชท่ีมีอนาคต กอปรท้ังความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอ้อยท้ังระบบ อัน
เป็นผลจากการรวมตัวของเกษตรกรภายในพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาล พ.ศ.๒๕๒๗ หากมีการ
สนับสนุนให้มีการแปรรูปน้ําตาลทรายในเชิงอุตสาหกรรมท้ังเอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล และอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับผลผลิตจากอ้อยจะยังทําให้เพ่ิมเนื้อท่ีเพาะปลูกได้อีกมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ
พลังงานทดแทนและกากน้ําตาลสามารถจําหน่ายให้โรงไฟฟ้าได้ถึง ๔๕๐ MW เปรียบเทียบกับกําลังการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอน (นครศรีธรรมราช) ผลิตไฟฟ้าได้ ๘๐๐MW และไฟฟ้าท่ีได้จากเข่ือนภูมิพลจํานวน 
๗๕๐ MW อีกท้ังความต้องการน้ําตาลทรายในประเทศต่างๆจะมีการนําเข้าเพ่ิมมากข้ึนท้ังเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมและการบริโภค ซ่ึงตัวเลขการนําเข้าจากไทยในกลุ่มประเทศในอาเซียนยังอยู่ในปริมาณท่ีค่อนข้าง
ตํ่า ยังสามารถขยายตลาดได้อีกมาก   

อย่างไรก็ตามปัญหาของอ้อยเก่ียวข้องกับความยากจนของเกษตรกรรายย่อย ท้ังจากขาดแหล่งน้ํา 
ขาดเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่ท่ีค่อนข้างตํ่า จําเป็นท่ีจะต้องมีการปฏิรูปด้าน
ประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ังต้นทุนการผลิตเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงจะส่งผลต่อความยั่งยืน
ของโซ่อุปทานการผลิตอ้อยท้ังระบบ 
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๒. ประเด็นการศึกษา 

๒.๑ พิจารณาการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ําตาลของ
ประเทศ ว่ามีประเด็นปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะประเด็นการมี พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาลทรายซ่ึงมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน แต่ทําไมเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่จึงยังยากจน  

๒.๒ กําหนดการศึกษาด้วยการรับฟังการชี้แจงจากผู้แทนของหน่วยงานรัฐ-เอกชน-เกษตรกร รวมท้ังศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับอ้อย 

๒.๓ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรเพ่ือรับฟังปัญหาจากบุคคลและองค์กรท่ี
เก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมท้ังให้มีการดูงานในพ้ืนท่ีจริงเพ่ือ
รับทราบข้อเท็จจริงจากเกษตรกร  

๒.๔ นําผลท่ีได้จากการศึกษามาสังเคราะห์เพ่ือจัดทํารายงานการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเกษตร  อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเท่ียวและบริการ เพ่ือพิจารณาและเสนอต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. วิธีการพิจารณาการศึกษา 

๓.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการเชิญหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรท่ีเก่ียวข้องกับอ้อย  

๓.๒ ข้อมูลทุตติยภูมิ การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ท้ังในรูปเอกสารท่ีเป็นกระดาษและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๓ การประชุมของอนุกรรมาธิการ มีการประชุม ๒ ครั้ง วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันท่ี ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวมท้ังการรับฟังปัญหาเกษตรกรชาวไร่อ้อยและดูงานโรงงานน้ําตาลทราย จังหวัด
นครสวรรค์ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๓.๔ จัดทําเป็นรายงานการศึกษา จํานวน ๑๖ หน้า และภาคผนวกจํานวน ๓ หน้า  
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๓.๕ กรอบแนวคิดรวบยอด (Conceptual)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ปัญหาพันธุ์อ้อยและเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นราย
ย่อย การขาดแคลนพันธ์ุอ้อยท่ีให้ผลผลิตสูงและมีค่าความหวานสูง 
กอปรกับชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยมีพ้ืนท่ีไม่เกิน ๑๐ ไร่ ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งชลประทาน อีกท้ังไม่มีการบริหารจัดการไร่ท่ีดี  
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผลผลิตต่อไร่และความหวานของอ้อยของ
เกษตรกรรายย่อยอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย ทําให้เกษตรกรมี
หน้ีสินครัวเรือนท่ีสูง  

๑. ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาท่ีรับซ้ือ ส่งผลต่อ
ความยากจนและหน้ีครัวเรือนในอัตราท่ีสูงของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ซ่ึงเกิดจากต้นทุนปัจจัยการผลิตท่ีสูงท้ัง
ค่าแรงงาน ค่าจ้างเครื่องทุ่นแรง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ขณะท่ี
ราคาขายซ่ึงกําหนดจากราคากลางต่ํากว่าต้นทุน 

๓. ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของ
ไทยตํ่ากว่าประเทศส่งออกอ่ืนๆ 
ผลผลิตอ้อยต่อไร่ของไทยอยู่ ใน
เกณฑ์ท่ีต่ําอยู่ในระดับรั้งท้ายของ
ประเทศส่งออกอ่ืนๆ ขณะเดียวกัน
ด้านการผลิตนํ้าตาลทรายของไทย
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา เป็นปัจจัย
ส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตของไทย
สูง  ขณะเดียว กันราคาขายต้อง
แข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอ่ืนๆ 
เป็นรากเหง้าของปัญหาและความ
ยากจนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย  

 

๒. ราคาน้ําตาลทรายถูกกําหนดโดยราคาตลาดโลก 
ประเทศไทยส่งออกอ้อยในรูปนํ้าตาลทรายเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๗๘  ราคานํ้าตาลจึงถูกกําหนดโดยตลาด
ต่างประเทศซ่ึงข้ึนอยู่กับอุปสงค์-อุปทานของตลาดโลก
และลักษณะของดิน ฟ้า อากาศ ในแต่ละช่วงเวลา ทําให้
ราคาการรับซ้ืออ้อยมีความผันผวนข้ึน-ลงไปตามสภาวะ
ตลาด  

๖. นโยบายโซนนิ่งและส่งเสริมปลูก
อ้อยแทนข้าว    นาดอน ด้วยการลด
พ้ืนท่ีปลูกข้าว ๗๐๐,๐๐๐ ไร่  ท่ี เป็น
โครงการนําร่องในการเปล่ียนเป็นอ้อย 
รัฐบาลยังขาดความจริงจัง อีกท้ังปัญหา
เกี่ยวกับรถขนส่งอ้อย ท่ีฤดูกาลการผลิต
ของโรงงานส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงเดือน
ธันวาคมจนถึงประมาณเดือนเมษายน
ของปีถัดไป ซ่ึงมีผลผลิตออกมาไล่เล่ียกัน
ทําให้มีปริมาณอ้อยท่ีต้องหีบเกินกําลัง
การผลิต ทําให้รถขนอ้อยต้องรอมากกว่า 
๒-๓ วัน ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงและ
คุณภาพของอ้อย 

๕. นโยบายพลังงานท่ีเก่ียวกับอ้อยขาดการสนับสนุนท่ี
ชัดเจน อ้อยและเศษซากของอ้อยเกี่ยวข้องกับการแปรูปเป็น
พลังงาน จําเป็นท่ีจะต้องการนโยบายท่ีชัดเจน อีกท้ังรายได้
จากเศษซาก ท่ีไ ด้จากการแปรรูปควรจะนํามาแบ่ง ปัน
ผลประโยชน์ เช่น ไฟฟ้า ชีวมวล เอทานอล ปุ๋ยอินทรีย์ ปาร์ติ
เคิลบอร์ดและกระดาษพลาสติกชีวภาพ ควรจะนํารายได้ส่วน
หน่ึงมาแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการคํานวณราคากลางในการ
รับซ้ือ ซ่ึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและนํ้าตาล 
พ.ศ.๒๕๒๗ 

ประเด็นปัญหาท่ีต้อง
ปฏิรูประบบอ้อยและ
อุตสาหกรรมน้ําตาล 

ของประเทศ 
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๔. สรุปผลการพิจารณา  

ภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล 

ผลผลิตอ้อยในรูปน้ําตาลทรายของไทยปีละประมาณ ๑๑.๒๙ ล้านตัน มีการส่งออกอ้อยในรูปของ
น้ําตาลทรายปีละประมาณ ๘.๘๒ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๗ มีมูลค่าส่งออก ๘๗,๙๔๒.๔ ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือ
ประมาณ ๒.๔๗ ล้านตัน จําหน่ายในประเทศ อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจประเภทเดียวซ่ึงมี พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาล 
พ.ศ.๒๕๒๗ ซ่ึงกําหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลสัดส่วน 
๗๐:๓๐ เป็นระบบท่ีมีความซับซ้อนด้านการคํานวณราคา เนื่องจากชาวไร่อ้อยเม่ือส่งมอบอ้อยยังไม่ทราบราคา
ขาย ทางโรงงานจะจ่ายเงินให้เป็นบางส่วนต่อเม่ือโรงงานน้ําตาลทรายไปผลิตและจําหน่ายได้แล้วจึงกําหนด
เป็นราคารับซ้ือภายใต้สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ กล่าวคือ  

โควตา ก. เป็นราคาจําหน่ายน้ําตาลทรายขาวในประเทศ เป็นราคาควบคุมของกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ซ่ึงปัจจุบันกําหนดไว้ท่ีกิโลกรัมละ ๒๐-๒๒ บาท เป็นราคาหน้าโรงงาน  

โควตา ข. เป็นน้ําตาลทรายดิบท่ีคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลผลิตเพ่ือส่งมอบให้กับบริษัท อ้อยและ
น้ําตาลทราย จํากัด (อนท.) เป็นผู้ส่งออกเพ่ือใช้เป็นราคาในการคํานวณเป็นราคาน้ําตาล (อ้างอิง) สําหรับการ
ส่งออก ซ่ึงจะถูกกําหนดเป็นราคารับซ้ืออ้อยข้ันต้น (ราคากลาง) จากเกษตรกร 

โควตา ค. เป็นโควตาอิสระหลังจากหักโควตา ก. และโควตา ข. ผู้ส่งออกน้ําตาลทรายเป็นผู้กําหนด
ราคาเองแต่ต้องสูงกว่าราคาโควตา ข. ในการแบ่งปันผลประโยชน์เพ่ือกําหนดราคารับซ้ืออ้อยให้ใช้ราคากลาง
ตามโควตา ข. มาคํานวณ  

๔.๑ การพิจารณาปัญหาและข้อวิเคราะห์  

 ๑) ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคารับซ้ือ ส่งผลต่อความยากจนและหนี้ครัวเรือนในอัตราท่ีสูงของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซ่ึงเกิดจากต้นทุนปัจจัยการผลิตท่ีสูงท้ังค่าแรงงาน ค่าจ้างเครื่องทุ่นแรง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
ขณะท่ีราคาขายซ่ึงกําหนดจากราคากลางตํ่ากว่าต้นทุน จากข้อมูลท่ีได้จากเกษตรกรแจ้งว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่อยู่
ท่ีตันละ ๑,๒๒๒ บาท แต่ราคาอ้อยข้ันต้น (ราคากลาง) ของปีการผลิต ๕๗/๕๘ ซ่ึงเท่ากับฤดูกาลก่อนหน้ามี
ราคา ๙๐๐ บาท/ตันอ้อย (ความหวาน ๑๐ CCS) ราคานี้คํานวณจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกอยู่ท่ี ๑๘ เซ็น/
ปอนด์ กากน้ําตาล (โมลาช) เฉลี่ย ๓,๖๐๐ บาท/ตัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ๓๒ บาท ต่อ ๑ เหรียญสหรัฐ 
อย่างไรก็ตามชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่แจ้งว่าขายได้จริง ๘๐๐-๘๕๐ บาท เนื่องจากความหวานไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี
กําหนด ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยขาดทุนประมาณ ๓๐๐-๓๒๕ บาท และราคายังมีแนวโน้มท่ีราคาจะลดลงเหลือ 
๘๕๐ บาท/ตัน 

 ท้ังนี้กองทุนอ้อยและน้ําตาลได้ให้การชดเชยส่วนต่างของราคากับต้นทุนประมาณ ๑๖๐ บาท/ตัน
อ้อย โดยกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ผ่านกองทุนอ้อยและน้ําตาลมาจ่ายให้แก่ชาวไร่อ้อย 
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๑,๖๐๐ ล้านบาท โดยเก็บเงินจากราคาน้ําตาลทรายท่ีประชาชนบริโภคเพ่ือมาชําระหนี้ แต่ชาวไร่อ้อยแจ้งว่ายัง
ขาดทุน เพราะราคาข้ันต้น (ราคากลาง) เม่ือบวกกับเงินชดเชยแล้วก็ยังขาดทุนอีกประมาณ ๑๖๕ บาท/ตัน ซ่ึง
ท่ีผ่านมาราคาอ้อยตกตํ่าต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยต้องมีหนี้สินครัวเรือนท่ีสูง ส่งผลต่อ
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ 

 ๒) ราคาน้ําตาลทรายถูกกําหนดโดยราคาตลาดโลก ประเทศไทยส่งออกอ้อยในรูปน้ําตาลทรายเป็น
อันดับ ๒ ของโลก ปีละประมาณ ๘.๘๒ ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๘.๑๒ ของผลผลิตน้ําตาล
ท้ังประเทศ โดยประเทศบราซิลเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลอันดับ ๑ ของโลก ประมาณปีละ ๒๘.๖ ล้านตัน ประเทศ
ออสเตรเลียประมาณ ๓.๓ ล้านตัน อินเดีย ๒.๐ ล้านตัน รวมท้ังประเทศอ่ืนๆ เช่น กัวเตมาลา, คิวบา, 
แอฟริกาใต้ ฯลฯ ดังนั้นราคาน้ําตาลจึงถูกกําหนดโดยตลาดต่างประเทศและข้ึนอยู่กับปริมาณการส่งออกของ
บราซิลและประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับอุปสงค์-อุปทานของตลาดโลกและลักษณะของดิน ฟ้า อากาศ ใน
แต่ละช่วงเวลา ทําให้ราคาการรับซ้ืออ้อยมีความผันผวนข้ึน-ลงไปตามสภาวะตลาด  

 ราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๕๖ ติดลบถึงร้อยละ -๓๐.๐๙ ปี ๒๕๕๗ 
ขยายตัวร้อยละ ๒.๘๖ อีกท้ังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า โดยในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๕๘ 
เงินบาทแข็งค่าไปถึงร้อยละ ๔.๑๓ ส่งผลให้การส่งออกน้ําตาลทรายในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๘ ขยายตัว
เพียงร้อยละ ๑.๗๒ ปัจจุบันราคาน้ําตาลในตลาดโลกอยู่ท่ี ๑๖-๑๘ เซ็น/ปอนด์ ซ่ึงมีแนวโน้มว่าราคาน้ําตาล
ทรายในตลาดโลกจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันอ้อยเป็นสินค้าเกษตรท่ีราคารับซ้ือของโรงงานเป็น
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ เม่ือราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลงจึงส่งผลต่อราคาอ้อยข้ันต้น (ราคากลาง) ในการ
รับซ้ืออ้อยในปัจจุบันประมาณ ๙๐๐ บาท/ตัน (ฤดูการผลิต ๕๗/๕๘) และอาจลดลงเหลือ ๘๕๐ บาท/ตัน 
ในช่วงไตรมาสท่ีสาม (ราคา FOB ของนํ้าตาลทราย ณ ท่าเรือกรุงเทพเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ประมาณ ๓๒๐-๔๒๐ 

เหรียญสหรัฐ/ตัน) ขณะท่ีราคาน้ําตาลของบราซิลและออสเตรเลียจะตํ่ากว่าประมาณร้อยละ ๑๐ 

 ๓) ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของไทยต่ํากว่าผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ เป็นปัจจัยสําคัญของการแก้ปัญหา
ความยากจนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย คือผลผลิตอ้อยต่อไร่ของไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่าอยู่ในระดับรั้งท้ายของ
ประเทศส่งออกอ่ืนๆ โดยเฉล่ียประมาณ ๑๐-๑๑ ตันอ้อย/ไร่ เปรียบเทียบกับประเทศบราซิลผลผลิต ๑๒-๑๓ 
ตันอ้อย/ไร่ ออสเตรเลีย ๑๕-๑๘ ตันอ้อย/ไร่ ขณะเดียวกันความหวานซ่ึงเป็นคุณสมบัติสําคัญต่อราคารับซ้ือ
อ้อยของไทยก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ําคือประมาณ ๑๐-๑๑ CCS (Commercial Cane Sugar) เปรียบเทียบกับ
ประเทศบราซิลความหวานอยู่ท่ี ๑๒.๕-๑๔ CCS และออสเตรเลียประมาณ ๑๒-๑๓ CCS (ปัจจุบันค่า CCS 
เฉลี่ยฤดูการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ เท่ากับ ๑๐.๕ CCS เทียบกับในช่วงปีท่ีผ่านมาความหวานอยู่ท่ี ๑๐.๒๗ CCS)   

 นอกจากนี้ประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลทรายของไทยก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า จากตัวเลขของ
คณะกรรมการสํานักงานอ้อยและน้ําตาลทราย ผลผลิตน้ําตาลทรายต่อไร่ของไทยอยู่ท่ีระดับ ๑๐๙ กิโลกรัม
น้ําตาล/ตันอ้อย เปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลียและบราซิลอยู่ท่ีประมาณ ๑๑๕-๑๑๗ กิโลกรัมน้ําตาล/
ตันอ้อย ท้ังนี้การท่ีประสิทธิภาพการผลิตของไทยซ่ึงตํ่ากว่าผู้ผลิตรายอ่ืนท้ังผลผลิตอ้อยต่อไร่และค่าความหวาน
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ท่ีอยู่ในเกณฑ์ต่ํา รวมท้ังประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลทรายในโรงงานต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างรั้งท้ายประเทศ
ผู้ผลิตอ่ืนๆ ท้ังหมดเป็นปัจจัยส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูง  

ท้ังนี้ราคาขายน้ําตาลทรายของไทยต้องแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอ่ืนๆ หากไม่สามารถแก้ปัญหา
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ี
ต้องแก้ไขและเป็นรากเหง้าของปัญหาและความยากจนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อย่างไรก็ตามจากตัวเลขของ

สมาพันธ์กลุ่มผู้ผลิตนํ้าตาลทราย แจงว่าประสิทธิภาพการหีบอ้อยของโรงงานนํ้าตาลทรายปัจจุบันเฉลี่ยปี ๒๕๕๗  มีกําลังการ
ผลิตอยู่ท่ี ๘๙๙,๒๓๗ ตันอ้อย/วัน ประสิทธิเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ ๑๔ เน่ืองจากโรงงานส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ
พัฒนาประสิทธิภาพให้สามารถรองรับการหีบอ้อยให้ได้มากข้ึน 

 ๔) ปัญหาพันธุ์อ้อยและเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ปัญหาสําคัญของเกษตรกรคือ
การขาดแคลนพันธุ์อ้อยท่ีให้ผลผลิตสูงและมีค่าความหวานสูง กอปรกับชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยมีพ้ืนท่ี
ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ซ่ึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อยอาจมีได้ดังต่อไปนี้  

(ก) ไม่สามารถจัดหาพันธุ์อ้อยท่ีดี และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีเครื่องมือตัดอ้อยและ
เครื่องจักรกลการเกษตรซ่ึงมีราคาสูง (คันละ ๑๑-๑๒ ล้านบาท) ขณะท่ีรถตัดอ้อยท่ีผลิตในประเทศมีคุณภาพ
ไม่ค่อยดี ถึงแม้นกองทุนอ้อยและน้ําตาลจะสนับสนุนแต่ก็มีเงินไม่เพียงพอ  

(ข) การใช้เครื่องจักรในไร่อ้อยจะช่วยแก้ปัญหาการเผาอ้อย และช่วยระบบนิเวศน์ของพ้ืนดิน 
ลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกร ท้ังนี้เกษตรกรรายย่อยท่ีใช้แรงงานตัดอ้อยพ้ืนท่ี ๑๐ 
ไร่ ใช้เวลาถึง ๖ วัน แต่หากใช้เครื่องจักรกลไม่ถึงครึ่งวัน ซ่ึงระยะเวลาท่ีเสียไปหมายถึงผลผลิตต่อไร่และความ
หวานท่ีลดลง 

(ค) เกษตรกรรายย่อยขาดเครื่องจักรในการขุดตออ้อย จึงใช้การเผาในการปรับพ้ืนท่ีซ่ึงอ้อยท่ีมี
ผลจากไฟไหม้เกิน ๗๒ ชั่วโมง จะส่งผลต่อคุณภาพอ้อยเสื่อม เป็นรา ความหวานไปอยู่ท่ีโมลาชและเปอร์เซ็นต์
ความหวานไม่ได้ตามเกณฑ์ 

(ง) เกษตรกรรายย่อยขาดการเช่ือมโยงข้อมูลและการรวมกลุ่ม ท้ังในรูปแบบชมรมเกษตรกร
และหรือสหกรณ์ ทําให้มีปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือ ปัจจัยการผลิตในราคาท่ีสูง อีกท้ังเกษตรกรรายย่อยไม่มีการ
บริหารจัดการไร่ท่ีดี เช่น ไม่สามารถหาพันธุ์อ้อยท่ีให้ผลผลิตสูงและมีค่าความหวานสูง  

(จ) การจัดการพ้ืนท่ีปลูกอ้อยขาดประสิทธิภาพ และการขาดความรู้เก่ียวกับการจัดการโรคพืช
และศัตรูพืช เช่น โรคใบขาวและหนอนกอ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผลผลิตต่อไร่และความหวานของอ้อยของ
เกษตรกรรายย่อยอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (ประมาณ ๖-๗ ตัน/ไร่) ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญท่ีทําให้
เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถขายอ้อยได้ตามราคาเฉลี่ยและเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือน
ท่ีสูงและไม่สามารถพ้นจากความยากจน 



ดร.ธนิต  โสรตัน์ ๘/๑๖ 

   www.tanitsorat.com 

 ๕) เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําและชลประทาน ปัญหาสําคัญของอ้อยซ่ึงแหล่งปลูกอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําเป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล ทําให้
มีเพียงเกษตรกรไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ท่ีเข้าถึงแหล่งน้ํา หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ เช่น นครสวรรค์, 
สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี ฯลฯ นอกนั้นอยู่นอกเขตชลประทาน ทําให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตในแต่ละ
ปี อีกท้ังส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่และความหวานของอ้อย ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถนําระบบน้ําหยดเข้ามาใน
ไร่อ้อยช่วงฝนท้ิงช่วง โดยการใช้น้ําใต้ดินก็จะสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ท้ังระบบ ซ่ึง
กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลียดินเป็นลักษณะปนทราย รัฐบาลลงทุนทําท่อน้ําเข้าถึงไร่อ้อยโดยมีมิเตอร์
จ่ายน้ํา โดยเกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายตามท่ีใช้น้ําจริง 

 ๖) นโยบายพลังงานท่ีเก่ียวกับอ้อยและน้ําตาลขาดการสนับสนุนท่ีชัดเจน อ้อยเป็นพืชท่ีมีศักยภาพ
ในด้านเป็นพืชพลังงาน ท้ังเอทานอลและการนําชานอ้อยไปผลิตกระแสไฟฟ้า ขณะท่ีกําลังการผลิตของโรงงาน
ยังพอเพียงต่อการขยายพ้ืนท่ีได้อีก ๓ ล้านไร่ แต่น้ําตาลทรายมีการแข่งขันราคาในตลาดโลกค่อนข้างสูง ส่งผล
ต่อรายได้ของเกษตรกรไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิต ท้ังนี้อ้อยและเศษซากของอ้อยเก่ียวข้องกับการแปรรูปเป็น
พลังงาน จําเป็นท่ีจะต้องการนโยบายพลังงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น   

 (ก) เอทานอล จากตัวเลขของกระทรวงพลังงาน กากน้ําตาลปี ๒๕๕๗ ผลิตได้ ๔.๒๗ ล้าน
ตัน สามารถผลิต เอทานอลได้ ๗๕๐ ล้านลิตร/ปี หรือ ๒.๕ ล้านลิตร/วัน ซ่ึงนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินจะได้
เป็นแก็สโซฮอล E๑๐, E๒๐, E๘๕ คาดว่าการขยายการปลูกอ้อยและผลิตน้ําตาลทรายในปี ๒๕๖๙ หากมีการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกอ้อยจาก ๑๐.๐๗ ล้านไร่เป็น ๑๖ ล้านไร่ จะทําให้สามารถผลิตเอทานอลได้ถึง ๕.๓๘ 
ล้านลิตร/วัน จะทําให้สามารถเพ่ิมการผลิตเอทานอลได้อีกถึงเกือบเท่าตัว ซ่ึงประเทศบราซิลน้ํามันท่ีใช้กับ
รถยนต์เป็นประเทศเอทานอลท้ังหมด ซ่ึงจะส่งผลต่อเสถียรภาพราคา 

ท้ังนี้อ้อยนอกจากการสนับสนุนในอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย ยังเก่ียวข้องกับกากน้ําตาลและ
น้ําอ้อยสามารถท่ีจะนําไปผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์โดยเฉพาะเอทานอลซ่ึงเป็นน้ํามัน
เชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซ่ึงปัจจุบัน พ.รบ. อ้อยและน้ําตาล พ.ศ.๒๕๒๗ มีข้อจํากัดท่ีการผลิตเอทานอล
จะต้องทําจากกากน้ําตาลเท่านั้น ซ่ึงการจะกลั่นเอทานอลจากน้ําอ้อยโดยตรงจะต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไป 
จําเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาล นอกจากนี้ท่ีผ่านมารัฐบาลขาดนโยบายท่ีชัดเจนถึงแม้นจะมี
ยุทธศาสตร์รองรับ แต่กระทรวงพลังงานก็ไม่ได้ทําอะไรท่ีชัดเจนและขาดการเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรฯ ซ่ึง
ทําให้การพัฒนาเอทานอลลุ่มๆดอนๆ โดยเฉพาะในช่วงท่ีราคาน้ํามันราคาตก 

(ข) พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากอ้อย ปัจจุบันการผลิตอ้อยทําให้มีกากอ้อยประมาณ ๒๘ ล้านตัน 
สามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๑,๕๔๒ เมกะวัตต์ (MW) ส่วนหนึ่งใช้ในโรงงานอ้อยและส่วนท่ีเหลือ
จําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จากตัวเลขของกระทรวงพลังงานสามารถจําหน่ายให้กับสาธารณะ ๔๕๐ เม
กะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าร้อยละ ๕.๘๕ ของความต้องการไฟฟ้า
ของประเทศ (ประมาณ ๒๖,๓๕๕ เมกะวัตต์) 
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ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าไฟฟ้าชีวมวลท่ีได้จากอ้อยจะเพ่ิมข้ึนถึง ๒.๖ เท่า หากสามารถ
ขยายพ้ืนท่ีปลูกได้อีก ๖ ล้านไร่ตามเป้าหมาย จะทําให้มีกากอ้อยเพ่ิมข้ึน สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 
๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ และจําหน่ายให้สาธารณะได้ถึง ๑,๘๐๐ เมกะวัตต์ หากคิดตามราคาค่าไฟฟ้าปัจจุบันจะเป็น
รายได้ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท/ปี และจะเป็นแหล่งทดแทนพลังงานท่ีสําคัญของประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม
ปัญหาสําคัญคือนโยบายท่ีไม่ชัดเจนในการรับซ้ือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อีกท้ังการลงทุนเก่ียวกับสายส่ง
ไฟฟ้าไม่พอเพียง ไม่สามารถรองรับต่อการขยายตัว ซ่ึงการไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องท่ีเอกชนจะต้องลงทุนสายส่ง 
จําเป็นท่ีต้องการนโยบายจากรัฐบาลท่ีชัดเจน 

๗) รายได้จากเศษซากท่ีได้จากการแปรรูปอ้อยเป็นน้ําตาลควรจะนํามาแบ่งปันผลประโยชน์ จาก
ราคากลางท่ีไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิต ส่งผลทําให้ชาวไร่อ้อยประสบสภาวะขาดทุน มีปัญหาหนี้สินและความ
ยากจน ขณะท่ีโรงงานนําผลผลิตอ้อยในรูปของชานอ้อย ใบอ้อย ไปผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ไฟฟ้า  
ชีวมวล เอทานอล ปุ๋ยอินทรีย์ ปาร์ติเคิลบอร์ดและกระดาษและพลาสติกชีวภาพ ควรจะนํารายได้เหล่านี้มา
เป็นส่วนหนึ่งท่ีมาแบ่งปันผลประโยชน์กับเกษตรกร โดยการคํานวณเป็นราคากลางในการรับซ้ืออ้อยซ่ึงจําเป็นท่ี
จะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาล พ.ศ.๒๕๒๗ และร่วมหารือกันเพ่ือกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมซ่ึงท้ัง
สองฝ่ายเป็นท่ียอมรับ 

๘) นโยบายโซนนิ่งและส่งเสริมปลูกอ้อยแทนข้าวนาดอน รัฐบาลมีนโยบายในการลดพ้ืนท่ีปลูกข้าว
ท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะท่ีนาดอนซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงไม่เหมาะสมท่ีจะปลูกข้าว ซ่ึง
อ้อยยังเป็นพืชท่ีมีศักยภาพหากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังเป็นนโยบายต่อเนื่อง ก็สามารถท่ีจะลดพ้ืนท่ี
ปลูกข้าวได้มากกว่า ๓-๔ ล้านไร่ ซ่ึงปัจจุบันพ้ืนท่ีปลูกข้าว ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ท่ีเป็นโครงการนําร่องในการ
เปลี่ยนเป็นอ้อย รัฐบาลยังขาดความจริงจัง เช่น 

(ก) ไม่มีงบประมาณ ในการชดเชยให้เกษตรกรชาวนาในช่วงท่ีจะมีการขาดรายได้จากการไม่ปลูก
ข้าวและนําไปสู่การปลูกอ้อย 

(ข) ขาดหลักประกันและการสร้างความเช่ือม่ันให้กับเกษตรกรชาวนา ว่าหากเปลี่ยนไปแล้วจะดี
ข้ึนกว่าเดิมอย่างไร เพราะเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็อยู่ในสภาพท่ียากจนไม่น้อยไปกว่าชาวนา อีกท้ังหากไปทําไร่
อ้อยแล้วชาวนาซ่ึงเดิมไม่ต้องซ้ือข้าวกินก็จะต้องกลายเป็นผู้บริโภคข้าว เป็นข้อกังวลของชาวนา 

(ค) ชาวนากับชาวไร่อ้อยมีทักษะและประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน การเปลี่ยนวิถีชีวิตจึงไม่ใช่
เรื่องท่ีจะทําได้ในเวลาสั้นๆ 

(ง) ความวิตกของชาวไร่อ้อย หากมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยไม่มีมาตรการรองรับจะส่งผลต่อ
ราคารับซ้ือ รวมท้ังปัจจุบันกองทุนอ้อยและน้ําตาลต้องชดเชยให้กับเกษตรกรเป็นเงินปีละ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท  
หากมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกอ้อยก็จะยิ่งทําให้กองทุนมีการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนและเป็นภาระในการเพ่ิมราคาให้กับ
ผู้บริโภค (ปัจจุบันเก็บเงินส่วนนี้จากผู้บริโภคน้ําตาล ๕ บาท/กิโลกรัม)  
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 ๙) ปัญหาเก่ียวกับรถขนอ้อยรอส่งมอบเข้าโรงงาน เก่ียวข้องกับฤดูกาลผลิตอ้อยซ่ึงช่วงเพาะปลูก
จนถึงเก็บเก่ียวประมาณ ๑๐-๑๒ เดือน ซ่ึงโรงงานจะเปิดรับหีบอ้อยเป็นช่วงฤดูการผลิตซ่ึงปีนี้โรงงานส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงประมาณเดือนเมษายนของปีถัดไป ซ่ึงผลผลิตซ่ึงออกมาในเวลาใกล้เคียงกันส่งผล
ต่อปัญหาดังต่อไปนี้ 

(ก) รถบรรทุกอ้อยไม่พอเพียง ทําให้ต้องบรรทุกเกินน้ําหนัก จากปกติรถ ๑๐ ล้อ รวมน้ําหนักรถ 
บรรทุกไม่เกิน ๑๓ ตัน แต่ช่วงผลผลิตอ้อยออกมาพร้อมกันต้องบรรทุกถึง ๒๕-๓๐ ตัน มีปัญหากับท้ังกรมทาง
หลวงและเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

(ข) หากชาวไร่อ้อยจะบรรทุกตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจะต้องจัดหารถบรรทุกเพ่ิมอีก ๑ เท่า แต่
ช่วงเวลาใช้รถปีหนึ่งไม่เกิน ๔ เดือน ทําให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่ออกรถใหม่มาให้บริการ ทําให้รถบรรทุก
ขาดแคลน 

(ค) รถบรรทุกต้องเสียเวลาคอยคิวขนส่งเข้าโรงงาน ต้องจอดรอริมถนน บางครั้งมีผลต่ออุบัติเหตุ
ซ่ึงปกติหากไม่มีปัญหาระยะเวลารถรอคิวเข้าโรงงานประมาณ ๑๒ ชั่วโมง แต่หากเครื่องหีบอ้อยเสียหรือคิวรถ
แน่นอาจต้องใช้เวลารอ ๒-๓ วัน 

(ง) ผลกระทบต่อคุณภาพอ้อย หากรถบรรทุกรอส่งมอบอ้อยซ่ึงต้องตากแดดหรือมีฝนตกหากเกิน 
๑ วัน จะส่งผลต่อคุณภาพท้ังน้ําหนักและความหวาน ส่งผลต่อราคารับซ้ือของโรงงาน 

๔.๒ สรุปผลการพิจารณา 

 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจเพียงไม่ก่ีชนิดซ่ึงยังมีศักยภาพตลาดโลกยังมีความต้องการ สามารถใช้ในการทํา
น้ําตาลทรายท้ังเพ่ือการบริโภคและการแปรรูปเป็นเอทานอลซ่ึงสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ํามันเบนซิน อีก
ท้ังกากอ้อยและเศษซากของอ้อยยังสามารถผลิตเป็นผลผลิตในอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น พลังงาน
ไฟฟ้าชีวมวล, ปุ๋ย, การทํากระดาษ รวมไปถึงพลาสติกชีวภาพและวัสดุเคมีอ่ืนๆ สําหรับประเทศไทยมีพ้ืนท่ี
ปลูกอ้อยประมาณ ๑๐.๐๗ ล้านไร่ ผลิตอ้อยได้ท้ังสิ้นประมาณ ๑๐๓.๖๗ ล้านตัน เก่ียวข้องกับเกษตรกร
ประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน มีแรงงานท้ังท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและทางอ้อมประมาณ ๑.๒ ล้านคน โดยมี
รายได้และมูลค่าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลท้ังระบบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และประเมินว่าใน
อีก ๑๐ ปีข้างหน้าตัวเลขนี้จะเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท่าตัว 

 อย่างไรก็ตามผลผลิตของอ้อยเกือบท้ังหมดใช้ในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายซ่ึงต้องพ่ึงพาการส่งออก
สูง กล่าวคือในปี ๒๕๕๗ ไทยผลิตน้ําตาลทรายได้ ๑๑.๒๙ ล้านตัน เป็นการส่งออก ๘.๘๒ ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนส่งออกร้อยละ ๗๘ ท่ีเหลือเป็นการบริโภคภายในประเทศประมาณ ๒.๔๗ ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๒๒ ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นการบริโภคประมาณ ๑.๔๓ ล้านตัน ท่ีเหลือจําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปท่ีเก่ียวข้องกับน้ําตาลทราย  



ดร.ธนิต  โสรตัน์ ๑๑/๑๖ 

   www.tanitsorat.com 

ท้ังนี้จากการท่ีอ้อยต้องพ่ึงพาการส่งออกในสัดส่วนท่ีสูง ถึงแม้นจะมี พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาล พ.ศ.
๒๕๒๗ ในการแบ่งผลประโยชน์ชาวไร่กับโรงงาน ๗๐:๓๐ แต่ราคารับซ้ืออ้อยของโรงงานก็อิงกับตลาดโลก ซ่ึง
ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตอ้อยในประเทศไทยอยู่ใน
เกณฑ์ตํ่า ท้ังจากปัญหาการขาดน้ํา, เทคโนโลยีการผลิต ส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่และเปอร์เซ็นต์น้ําตาลท่ีตํ่า ทํา
ให้กระทบต่อราคารับซ้ือให้ต่ําลง ส่งผลต่อความยากจนของเกษตรกรรายย่อย  

ประเด็นท่ีต้องปฏิรูประบบอ้อยและอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย จากการศึกษาปัญหาสําคัญท่ีเป็น
รากเหง้าคือต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยสูงกว่าราคารับซ้ือ ท้ังท่ีมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์กับ
โรงงานน้ําตาลซ่ึงจะคํานวณราคาขายและกําไรเป็นราคารับซ้ือ อย่างไรก็ดีอ้อยกว่าร้อยละ ๗๘ เป็นการส่งออก 
ทําให้ต้องอิงกับราคาส่งออกซ่ึงอยู่ในช่วงขาลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ทําให้ปัจจุบันโดยเฉลี่ยทุก ๑ 
ตันอ้อย ราคาทุนประมาณ ๓๐๐-๓๒๕ บาท/กิโลกรัม เม่ือหักกับเงินชดเชยจากกองทุนอ้อยและน้ําตาลก็ยัง
ขาดทุนอีกประมาณ ๑๖๕ บาท/ตัน ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยมีหนี้สินครัวเรือนท่ีสูงและเป็นปัญหาสําคัญรอการ
แก้ไขของรัฐบาล  

นอกจากนี้การท่ีต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยสูงเกิดจากผลผลิตต่อไร่ (YIELD) อยู่
ในเกณฑ์รั้งท้ายของประเทศส่งออกอ่ืนๆโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐-๑๑ ตันอ้อย/ไร่ โดยจะต้องให้เพ่ิมผลิตต่อไร่
เป็นอย่างน้อย ๑๕ ตันอ้อย/ไร่ และเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ความหวานจากปกติเฉล่ีย ๑๐-๑๒ CCS เป็น ๑๒.๕-๑๓ 
CCS รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานจากค่าเฉล่ีย ๑๐๙ กิโลกรัมน้ําตาล/ตันอ้อย 
เป็น ๑๑๗ กิโลกรัมน้ําตาล/ตันอ้อย ซ่ึงการดําเนินการเช่นนี้ได้รัฐบาลจะต้องมีนโยบายท่ีชัดเจน มีการทบทวน
แผนและยุทธศาสตร์อ้อยให้สามารถขับเคลื่อนท่ีเป็นจริง โดยเฉพาะการจัดหาพันธุ์อ้อยท่ีเหมาะสม การให้
เกษตรกรเข้าถึงระบบน้ําและชลประทาน หรือการทําท่อส่งน้ําและส่งเสริมให้มีระบบท่อน้ําหยดและการทํา
ฝนเทียม ซ่ึงจะต้องมีการปฏิรูปหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

ท้ังนี้รัฐบาลจะต้องมีนโยบายพลังงานจากอ้อยให้เป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีรัฐบาลมี
แผนโซนนิ่งหรือลดพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาดอน ซ่ึงปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงานหีบอ้อยแจงว่ายังสามารถรองรับ
พ้ืนท่ีการปลูกอ้อยได้ ๒-๓ ล้านไร่ และใน ๑๐ ปีข้างหน้า จะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกอ้อยจาก ๑๐.๐๗ ล้าน
ไร่ เป็น ๑๖.๐๗ ล้านไร่ ซ่ึงจะทําให้มีผลผลิตน้ําตาลทรายเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๘.๗๗ ล้านตัน จําเป็น
ท่ีรัฐบาลจะต้องมีแผนงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะนโยบายท่ีเก่ียวกับการผลิตเอทานอล ซ่ึงในปี 
๒๕๖๙ คาดว่าจะมีน้ําอ้อยสามารถนําไปผลิตเป็นเอทานอลได้ ๕.๓๘ ล้านลิตร/ปี ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยพ่ึงพิง
น้ํามันเบนซินได้มากกว่า ๑.๔๒๐ ล้านลิตร/ปี เก่ียวข้องกับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยานยนต์และป๊ัมน้ํามัน
ท่ีจะต้องสนองตอบต่อเอทานอลในอนาคต 

อย่างไรก็ตามอ้อยและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับอ้อยยังเก่ียวข้องกับพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงคาดว่าใน 
๑๐ ปีข้างหน้าจะสามารถเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากอ้อยได้มากกว่าปัจจุบันถึง ๒.๒ เท่า เก่ียวข้องกับนโยบายให้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการสนองตอบ ท้ังด้านสายส่งและสนับสนุนภาคเอกชน ซ่ึงจะลดการใช้น้ําจากเข่ือนโดย
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สามารถนําไปใช้ในภาคเกษตรได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ นอกจากนี้จะต้องมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
อ้อยและน้ําตาล โดยจะต้องมีการทําแผนแม่บทร่วมกับภาคเอกชน รวมท้ังบีโอไอเพ่ือส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากน้ําตาลทราย เช่น อุตสาหกรรมน้ําหวาน, น้ําผลไม้, ช็อกโกแลต สําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาลซ่ึง
สามารถไปผลิตไบโอพลาสติก, ไบโอแรปป้ิง, เซลลูโลส, อุตสาหกรรมผลิตสุรา, ผงชูรส รวมท้ังอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องท่ีได้จากเศษซากของอ้อย เช่น ปุ๋ยจากใบอ้อย, อุตสาหกรรมทํากระดาษจากชายอ้อย, อุตสาหกรรม
ปาร์ติชั่นและเฟอร์นิเจอร์จากเศษซากของอ้อย ฯลฯ  

จากบริบทท่ีกล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอ้อย หากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
รัฐบาลยังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีอนาคตมากท่ีสุด ท้ังในฐานะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร, พลังงาน
ทดแทน, อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล, อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเคมีประเภทต่างๆซ่ึงเป็นต้นน้ําของการผลิต
ในอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่อง อีกท้ังเศษซากของอ้อยยังสามารถนําไปใช้ในการแปรรูปท้ังปุ๋ย, กระดาษ, ไม้และ
เฟอร์นิเจอร์จากอ้อย ฯลฯ  

ดังนั้นอ้อยจึงเป็นความหวังของการลดพ้ืนท่ีปลูกนาข้าวรวมถึงยางพาราซ่ึงเริ่มจะมีปัญหาแข่งขันราคา
ไม่ได้โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําเป็นท่ีรัฐบาลจะต้องทําเป็นแผนแม่บทรวมท้ังการแก้ไข 
พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาล พ.ศ.๒๕๒๗ ให้สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมเกษตรกรและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับอ้อย 
โดยต้องทบทวนนโยบาย “อ้อยไม่ใช่เพียงแค่น้ําตาล” หรือ “Cane not for Sugar Only” โดยกฎหมาย
ใหม่จะต้องให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างอุตสาหกรรมกับชาวไร่อ้อยให้ครอบคลุมไปทุกอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับอ้อย ซ่ึงหากทําได้จริงก็จะสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย และเป็นต้นแบบ
สําหรับพืชเกษตรอ่ืนๆ เป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อล้ําได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน 
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๕. ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนวทางการดําเนินการ 
    นําเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

 

๕.๑ การแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยระยะเฉพาะหน้า เกษตรกรชาวไร่อ้อยขายอ้อย
ได้ตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต ถึงแม้นจะได้รับการชดเชย แต่ยังมีสภาวะขาดทุน จึงควรมีการกําหนดเกณฑ์ราคา
ต้นทุนซ่ึงเป็นท่ีพอใจท้ังเกษตรกรและภาครัฐ ซ่ึงราคาต้นทุนท่ีกําหนดจะเป็นเกณฑ์ท่ีรัฐบาลจะชดเชยเงินส่วน
ต่างของผลขาดทุน ซ่ึงจะต้องนําประเด็นค่าเฉลี่ยความหวานซ่ึงสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมาเป็นเกณฑ์ประเมิน 
โดยรัฐบาลสามารถเพ่ิมราคา ค่าธรรมเนียม เงินเข้ากองทุนซ่ึงปกติเก็บจากโควตา ก. ๕ บาท โดยอัตราใหม่ควร
แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ  

๑) อัตราท่ีเก็บจากผู้จําหน่ายอ้อยเพ่ือการบริโภค (ประมาณ ๑.๔๓ ตัน) เก็บค่าธรรมเนียมกิโลกรัมละ 
๗ บาท ซ่ึงจะกระทบกับผู้บริโภคไม่มาก 

๒) อัตราท่ีเก็บจากน้ําตาลท่ีขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม (ประมาณ ๑.๐๔ ตัน) เก็บค่าธรรมเนียม
กิโลกรัมละ ๑๐ บาท ซ่ึงจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก เพราะน้ําตาลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของต้นทุนการ
ผลิต 

๕.๒ การแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยระยะกลางถึงยาว เก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่และเปอร์เซ็นต์ความหวาน โดยมีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตต่อไร่จากปัจจุบัน ๑๐-๑๑ ตัน/ไร่ เป็นอย่างน้อย 
๑๕ ตัน/ไร่ เปอร์เซ็นต์ความหวานจากปกติเฉลี่ย ๑๐-๑๒ CCS เป็น ๑๒.๕-๑๓ CCS และประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานจากค่าเฉลี่ย ๑๐๙ กิโลกรัมน้ําตาล/ตันอ้อย เป็น ๑๑๗ กิโลกรัมน้ําตาล/ตันอ้อย 
โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๑) การจัดหาพันธุ์อ้อยท่ีเหมาะสม ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและเปอร์เซ็นต์น้ําตาลสูง ควรสนับสนุนให้
เอกชนซ่ึงมีศักยภาพเข้ามาหาพันธุ์และเป็นผู้จําหน่ายพันธุ์ในราคาท่ีเหมาะสม โดยรัฐให้การสนับสนุนด้าน
ต้นทุน 

๒) การให้เกษตรกรเข้าถึงระบบน้ํา ในพ้ืนท่ีดอนหรือไม่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานหลัก รัฐบาล
ควรเดินท่อส่งน้ําและหรือให้มีการขุดบ่อบาดาลแล้วทําท่อส่งน้ํา อาจมีการเก็บเป็นมิเตอร์หรือระบบเหมาจ่าย
โดยให้ อบต. หรือ อบจ. เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นอกจากนี้แนวทางจากการนําฝนเทียมมาใช้ซ่ึง
เกษตรกรเห็นว่าได้ผลจริง แต่ขาดงบประมาณสนับสนุนท้ังด้านซ้ือสารเคมี, ขาดนักบิน, ขาดเครื่องมืออุปกรณ์
ท่ีใช้ในการทําฝนเทียม โดยเฉพาะเครื่องบินท่ีใช้เก่ามากและจํานวนไม่พอต่อความต้องการ 

๓) การสนับสนุนเครื่องมือตัดอ้อย โดยให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรซ่ึงมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการ
เครื่องมือการเกษตร โดย ธกส.ให้มีการกู้เงินในอัตราดอกเบ้ียตํ่า โดยกําหนดเป็นพ้ืนท่ีหรือตําบลซ่ึงจะทําให้
เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเครื่องมือตัดอ้อยโดยไม่จําเป็นต้องลงทุนเอง 
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๕.๓ การทบทวนระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยนําผลพลอยได้จากอ้อยมาเป็นส่วนในการคํานวณ
ราคารับซ้ืออ้อยจากเกษตรกร เช่น การนําใบอ้อยหรือซากอ้อยไปทําปุ๋ย, การนําน้ําอ้อยและโมลาชไปทําเอทา
นอล ซ่ึงจะทําให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์มากข้ึน ลดการพ่ึงพาความช่วยเหลือของรัฐซ่ึงต้องใช้เงินภาษีของ
ประชาชน รวมท้ังต้องไปข้ึนราคาน้ําตาลทรายในประเทศ เป็นภาระของผู้บริโภคเกิดความเหลื่อมล้ําไม่เป็น
ธรรมในสังคม หากจําเป็นจะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

๕.๔ นโยบายพลังงานจากอ้อย คาดการณ์ว่าการผลิตน้ําตาลทรายในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะเพ่ิมเป็น 
๒๐.๐๖ ล้านตัน/ปี ซ่ึงจะทําให้มีน้ําอ้อยจากน้ําตาล ชานอ้อย ใบอ้อยและผลผลิต และเศษซากจากอ้อยเพ่ิม
มากข้ึน ขณะเดียวกันอ้อยเก่ียวข้องกับราคาน้ําตาลทรายโลกซ่ึงอาจผันผวนไม่แน่นอน ขณะเดียวกันอ้อย
สามารถนําไปใช้เป็นพลังงานทดแทน รัฐจึงต้องมีนโยบายพลังงานจากอ้อยท่ีชัดเจน และจะต้องมีการแก้ไข 
พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาล เพ่ือให้สามารถทําให้อ้อยและผลผลิตรวมท้ังเศษซากจากอ้อยสามารถนําไปแปรรูปเป็น
พลังงาน โดยรัฐบาลจะต้องกําหนดเป็นนโยบายและมีมติ ครม.รองรับ โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

๑) เอทานอลจากน้ําอ้อย ซ่ึงปัจจุบันต้องผลิตจากโมลาช จะต้องแก้กฎหมายให้สามารถนําน้ําตาลไป
ผลิตเอทานอลได้โดยตรง ซ่ึงจะทําให้ประหยัดต้นทุนการผลิตและสามารถเพ่ิมเอทานอลได้จากปัจจุบัน
ประมาณ ๒.๐ ล้านลิตร/ปี ซ่ึงกระทรวงพลังงานมีแผนในปี ๒๕๖๙ ซ่ึงคาดว่าการผลิตอ้อยจะเพ่ิมข้ึนและทําให้
มีน้ําอ้อยสามารถนําไปผลิตเป็นเอทานอลได้ ๕.๓๘ ล้านลิตร/ปี ท้ังนี้รัฐบาลจะต้องจัดทําเป็นนโยบายและมี
แผนการท่ีชัดเจน มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ ซ่ึงคาดว่าหากสามารถทําได้ตามเป้าหมาย 
สามารถลดการนําเข้าน้ํามันเบนซิน ๑.๔๒๐ ล้านลิตร/ปี หากคํานวณจากราคาน้ํามันปัจจุบันลดภาระการ
นําเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท 

๒) พลังงานไฟฟ้าชีวมวลท่ีได้จากอ้อย ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมมือกับภาคเอกชนในการนํากาก
อ้อยและชานอ้อย ซ่ึงปัจจุบันมีประมาณ ๒๘ ล้านตัน และในปี ๒๕๖๙ จะเพ่ิมเป็น ๕๓.๒ ล้านตัน ให้สามารถ
นําไปเป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากกว่า ๔,๐๐๐ MW และสามารถจัดจําหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตได้ไม่หน่อยกว่า ๑,๘๐๐ MW ปัจจุบันจําหน่ายได้เพียง ๔๕๐ MW เนื่องจากติดปัญหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ไม่สามารถรับซ้ือไฟฟ้าจากเอกชน ซ่ึงจะต้องกําหนดเป็นเชิงนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนําผลพลอยได้จาก
อ้อยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะสามารถผันน้ําจากเข่ือนไปสู่ภาคเกษตรได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบัน 

๕.๕ การส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้ําตาลทรายและผลพลอยได้จากอ้อย รัฐบาลจะต้อง
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ไปจัดทําแผนร่วมกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ จัดทําแผนแม่บทการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากน้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมจากผลพลอยได้จากอ้อย ซ่ึงจะต้องร่วมกับภาคเอกชน รวมท้ังบีโอ
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ไอจะต้องให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี้โดยให้สิทธิประโยชน์สูงสุดโดยอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับน้ําตาล
ทรายและผลพลอยได้จากอ้อย เช่น  

๑) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้ําตาลทราย ประกอบด้วยอุตสาหกรรมน้ําหวาน, น้ําผลไม้, ขนมหวาน
, คุกก้ี, ท๊อฟฟ่ี, กาแฟ-ชาพร้อมด่ืม โดยเฉพาะช็อกโกแลต ซ่ึงท้ังโลกมีการบริโภคจํานวนมาก ประเทศไทยควร
กําหนดเป็นศูนย์กลางการผลิตช็อกโกแลต ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลโกโก้ในระดับต้นๆของโลก 

๒) อุตสาหกรรมน้ําตาลซ่ึงไปผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ไบโอพลาสติก, ไบโอแรปป้ิงหรือ
พลาสติกชีวภาพ, เซลลูโลสประเภทต่างๆ, กรดอะซิติก, กรดแลตติก, แอลกอฮอร์บริสุทธิ์, อุตสาหกรรมผลิต
สุรา, ผงชูรส ฯลฯ     

๓) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผลพลอยได้และเศษซากของอ้อย เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ยจากใบอ้อย, 
อุตสาหกรรมทํากระดาษจากชานอ้อย, อุตสาหกรรมทําปาร์ติชั่นบอร์ด, เฟอร์นิเจอร์จากชานอ้อย 

๕.๖ การขยายพ้ืนท่ีปลูกอ้อย อ้อยยังเป็นพืชท่ีมีศักยภาพ กําลังการผลิตในปัจจุบันสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีได้อีก 
๓-๔ ล้านไร่ และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกจากปัจจุบันประมาณ ๑๐.๐๗ ล้านไร่ เป็น 
๑๖.๐๗ ล้านไร่ และผลผลิตน้ําตาลทรายจาก ๑๑.๒๙ ล้านตัน เป็น ๒๐.๐๖ ล้านตัน ซ่ึงแนวทางการลดพ้ืนท่ี
นาดอนเพ่ือไปปลูกอ้อย โดยพ้ืนท่ี ๗๐๐,๐๐ ไร่ ตามนโยบายของรัฐบาลจะสามารถผลผลิตอ้อยจาก ๑๐๖ ล้าน
ตันเป็น ๑๒๐ ตัน ซ่ึงทางผู้ประกอบการผลิตน้ําตาลทราย แจงว่ากําลังการผลิตยังสามารถรองรับได้ แต่มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๑) เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบด้านราคาน้ําตาลในอนาคต รัฐบาลจะต้องแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาล พ.ศ. 
๒๕๒๗ ให้สามารถไปผลิตเอทานอลได้โดยตรง 

๒) นโยบายส่งเสริมนําอ้อยไปเป็นพลังงานทดแทน ท้ังเชื้อเพลิงและผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ขอให้มี
นโยบายชัดเจน 

๓) นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลพลอยได้จากน้ําตาลและเศษซากจากอ้อย จะต้องมี
ยุทธศาสตร์ มีโรดแมพและการสนับสนุนมาตรการการคลังผ่านบีโอไอ 

๔) นโยบายการย้ายโรงงานหีบอ้อยท่ีมีอยู่ให้สามารถย้ายท่ีให้สอดคล้องพ้ืนท่ีการเพาะปลูกอ้อยซ่ึงมี
การเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันทําไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยาก เก่ียวข้องกับการเมืองและผลประโยชน์ 

๕) การส่งเสริมเกษตรกรชาวนาให้หันมาปลูกอ้อย จะต้องมีนโยบายและงบประมาณเพราะทักษะมี
ความแตกต่างกัน การช่วยเหลือพันธุ์พืช, เครื่องมือการเกษตรและตลาด, ปัญหาขาดน้ํา, ประสบการณ์รวมท้ัง
การชดเชยช่วงท่ีเกษตรกรยังไม่สามารถมีผลผลิตออกมา ขณะเดียวกันเกษตรกรชาวนาเองก็ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการลดพ้ืนท่ีในการปลูกเพราะไม่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตและไม่มีหลักประกันเรื่องรายได้ ตัว
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เลขท่ีรัฐบาลได้รับว่าชาวนาจะลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป็นเพียงการรับปากและการกรอกข้อมูลเพราะหวังว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากเงินช่วยเหลือ 

 อย่างไรก็ตามนโยบายการลดพ้ืนท่ีนาดอนเพ่ือปลูกอ้อยจะต้องนําปัญหาราคาอ้อยตกตํ่า เกษตรกรขาย
ผลผลิตไม่ได้ราคาเป็นหนี้เป็นสินและใช้เงินกองทุนปีละ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท หากมีการเพ่ิมเนื้อท่ีการปลูกโดย
ยังไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างอ้อยและน้ําตาลจะยิ่งทําให้ชาวนาท่ีเข้ามาร่วมโครงการมีการเดือดร้อนมากกว่าท่ี
เป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 

๕.๗ การแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งอ้อย จากปัญหาผลผลิตอ้อยออกมาในช่วงเวลาเดียวกัน 
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาท่ีรถบรรทุกต้องรอคิวในการขนส่งสินค้าเข้าโรงงาน โดยเฉลี่ยมากกว่า ๑ วัน ซ่ึง
ผลกระทบนอกเหนือจากอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อยจอดข้างถนน ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอ้อยและ
ราคาอ้อย รัฐบาลควรจะมีการระดมความคิดเห็นร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกรมทางหลวงแผ่นดินโรงงาน
หีบอ้อย ชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการขนส่ง โดยประเด็นท่ีจะต้องหารือ เช่น 

๑) การแก้ปัญหารถบรรทุกอ้อยไม่พอในช่วงฤดูกาลหีบอ้อย 

๒) การผ่อนปรนน้ําหนักบรรทุกอ้อยให้มากข้ึน โดยไม่กระทบต่อข้อจํากัดของถนนและความปลอดภัย 

๓) การมีระบบคิวการรับของ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น ไลน์หรือโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ ซ่ึงเกษตรกร
สามารถเข้าถึง 

๔) การให้โรงงานมีการซ่อมบํารุงเครื่องจักรในช่วงปิดหีบให้มีความพร้อมในการใช้งานเม่ือเข้าถึง
ฤดูกาลอ้อย 

๕) ให้โรงงานหีบอ้อยมีหน้าท่ีในการจัดสถานท่ีจอดรถ ไม่ให้รถบรรทุกอ้อยไปจอดข้างถนน ซ่ึงเป็น
ต้นเหตุกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ 
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